

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรนาทรง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้สรุปผลและมีข้อเสนอแนะตามลำดับ ดังนี้

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2. วิธีการดำเนินการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
 - 5.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
 - 5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรนาทรง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชน ด้านการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และด้านติดตามประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มจากประชากร ซึ่งได้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านเป้าหมาย ประจำปี 2553 ที่ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนาทรง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าไปปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ใน 5 หมู่บ้าน จำนวน 1,967 คน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95.5 % และความคลาดเคลื่อน $\pm 5 \%$ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 333 คน แล้วทำการสุ่มให้กระจายไปในหมู่บ้านเป้าหมายต่างๆ ตามสัดส่วน ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามสำหรับการวิจัย หลังจากนั้นได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แก้ไขสำนวนและภาษาเพื่อให้ได้ข้อคำถามที่มีความชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ ก่อนนำไปทดลองใช้ โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าตามวิธีของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามเท่ากับ 0.9470 ซึ่งผ่านเกณฑ์และนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งถึงนายอำเภอนางรอง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในระยะเวลาที่กำหนด ได้แบบสอบถามที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด 333 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

4.2 ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีดำรงภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคำถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยจัดทำตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีดำรงภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีดำรงภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือต้องการให้แก้ไข ปัญหาอาชญากรรม รองลงมาคือ ต้องการแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน และ ควรจัดให้มีการอบรมสร้างอาชีพเสริม ตามลำดับ

อภิปรายผล

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนาข่าง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถอภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการวิจัยพบว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านเป้าหมาย ประจำปี 2553 ที่ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนาข่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าไป ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ใน 5 หมู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งผลการศึกษาที่ออกมาเป็นเช่นนี้ เนื่องจากประชาชนไม่ได้ให้ความสำคัญและความร่วมมือต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์มากเท่าที่ควร อันเกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะเสนอปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนมากใช้เวลาในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์และชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่เข้าไปดำเนินการมีบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานในด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ตลอดจนมีงบประมาณในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งโรจน์ เรียมดี (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อยู่ในระดับน้อย แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของต่อลาภ เล็งสะ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในงานตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของประชาชนในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ด้านการมีส่วนร่วมในงานตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เพราะสภาพพื้นที่และสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังเช่นพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายในเขตอำเภอนาข่าง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ นอกฤดูทำเกษตรกรรม กลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะเป็กลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ หรือเขตโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรับจ้างทำงาน สาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์แต่ละสถานีตำรวจมีศักยภาพ ด้านบุคลากร งบประมาณ และความจริงจังในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน จึงเป็นสาเหตุปัจจัยทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปด้วย

2. เมื่อพิจารณารายด้านได้ดังนี้

2.1 ผลการวิจัยด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนพบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนาจรวง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมประชุม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ความต้องการ และเสนอปัญหา อันจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหของหมู่บ้านต่อไป ในขั้นตอนการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน ประชาชนมักจะมองไม่เห็นความสำคัญถึงการแสดงความคิดเห็น การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัญหาในชุมชนเช่นปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จากปัญหาดังกล่าวสาเหตุเนื่องจากประชาชนยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขาดความศรัทธา ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน ดังนั้นประชาชนจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้านการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย ไชยสาร (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อโครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ กรณีศึกษาเฉพาะสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ศึกษาพื้นที่ตำบลบุญเกิด พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในระดับน้อย

2.2 ผลการวิจัยการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนาจรวง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และกลุ่มวัยแรงงานที่จะเข้าร่วมในขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ส่วนมากจะเดินทางไปทำงานต่างถิ่น ส่วนใหญ่จะเหลือแต่วัยเด็กและคนชรา ไม่สามารถเข้าร่วมดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดทำขึ้นในชุมชนนั้นได้มากนัก ประกอบกับประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและขั้นตอนการดำเนินงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มักเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปพัฒนา หาสิ่งอำนวยความสะดวกมามอบให้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของวิวัฒน์ ภูคะนองศรี (2537 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง

2.3 ผลการวิจัยด้านติดตามประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยภาพรวมและรายข้อพบว่า ประชาชน มีสิทธิเลือกตั้งในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งเข้าใจว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องออกติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จึงทำให้ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในขั้นตอนดังกล่าว เหตุผลอีกประการหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้แนะนำหรือให้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอน และวิธีการด้านติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และความสำคัญเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานครั้งต่อไป จึงทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญาชญา ผ่องดี (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการตำรวจ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านติดตามประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ อยู่ในระดับน้อย

3. ผลการวิจัยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ต้องการให้แก้ไขปัญหาอาชญากรรม รองลงมาคือ ต้องการมีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และควรจัดให้มีการอบรมสร้างอาชีพเสริม จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนส่วนมากอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแก้ไขปัญหายาเสพติด และอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มพูนรายได้ สาเหตุที่ผลการวิจัยออกมาเช่นนี้เพราะหมู่บ้านเป้าหมายที่ทางสถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาคัดเลือกมาเป็นหมู่บ้านที่จำเป็นต้องเข้าไปดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในแต่ละปีนั้น พิจารณาคัดเลือกจากหมู่บ้านที่เกิดคดีอาชญากรรมสูง หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจนของประชาชนในหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้วิจัยข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ดังนั้น สถานีตำรวจภูธรนางรอง และผู้ที่เกี่ยวข้องควรรักษาสภาพดังกล่าวเพื่อช่วยให้การดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรืออาจมีการส่งเสริม และหาวิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ๆ ขึ้นไป เช่นจัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน รวมทั้งผลกระทบจากการขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทางสถานีตำรวจภูธรนางรอง จะได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และจะได้นำไปพัฒนางานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

1.2 จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจภูธรนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการของชุมชน ดังนั้นสถานีตำรวจภูธรนางรอง และผู้ที่เกี่ยวข้องควรกำหนดมาตรการในด้านการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชน เช่นควรเข้าไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมและกล้าแสดงออกถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน และประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เช่นเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุก ๆ กิจกรรม หรืองานเทศกาลต่าง ๆ ที่ชุมชนได้จัดขึ้น ที่สำคัญยังต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น เพราะหัวใจหลักของงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์คือการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันพัฒนา หากประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อศึกษาปัญหา และเสนอความต้องการของชุมชนแล้ว การดำเนินงานดังกล่าวก็ไม่สามารถประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

2.2 ควรทำการวิจัยปัญหาในการปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์